

เมกาบางนา-มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมตามรอยสมเด็จพระเจ้า



สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเชื่อว่า “คนทุกคนมีคุณค่าและศักยภาพ และไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี แต่ไม่มีโอกาสและทางเลือกที่ดีมากกว่า และยังทรงเคยเปรียบเทียบว่าคนเราก็กี่เหมือนต้นไม้ จากความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้า “ต้นไม้มีมันก็คล้ายๆ กับคน... ต้องดูแลใส่ปุ๋ยเสมอ ต้องคอยรดน้ำพรวันบ่บ่อยๆ ต้องเอาหญ้าและต้นไม้ที่ไม่ดีออก เติบโตออกไปที่เสียๆ ทั้ง คนเราก็กี่เหมือนกัน ถ้ามีพันธุ์ดี เมื่อเป็นเด็กก็แข็งแรงฉลาด เมื่อพ่อแม่คอยสั่งสอน เต็ดเอาของที่ไม่ดีออก และหาปุ๋ยที่ดีใส่อยู่เสมอ เด็กคนนั้นก็จะเป็นคนที่เจริญและดีเหมือนต้นไม้และดอกบานชื่นเหล่านี้” ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดทำ “ค่ายเยาวชนไฟดี” มอบเงิน

สนับสนุน 500,000 บาท และร่วมสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายในพื้นที่ตอยตุง จ.เชียงราย

รัฐิรัตน์ เจริญยิ่งวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดเผยว่า เมกาบางนาได้กำหนดนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยมุ่งเน้นที่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์การค้าเมกาบางนาในฐานะที่เป็นศูนย์การค้าครบวงจร มุ่งตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ดังนั้นการให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม ไม่ว่าเยาวชน

เหล่านั้นจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ทางด้าน พิมพรรณ ดิสกุล ณ ออยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาดน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนดังกล่าวข้างต้นในสภาวะเช่นนี้ โดยจะน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้า “ช่วยเขาให้ช่วยตัวเอง” คือสนับสนุนสิ่งที่เขาขาดและมุ่งพัฒนาศักยภาพของเขา เพื่อให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นคนที่มีความภูมิใจในสังคม และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งหมายถึง สื่อสารทำความเข้าใจ



และกระตุ้นให้เยาวชนลุกขึ้นพัฒนาตนเองและทำประโยชน์ด้วยความพร้อมมาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ายเยาวชนไฟดีต่อไป”

ในปีที่ผ่านมาเมกาบางน่ายังมีโครงการ “Happiness of Sharing” แบ่งสุขสานฝัน ร่วมสร้างสรรค์ โดยคัดสรรร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 สาขา และได้มอบเงินทุนสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 200,000 บาท ให้แก่ 5 โครงการที่ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัวภายในประเทศไทยที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

